

**การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564**

รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564

ด้านรายรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้รับรายรับจากหมวดหมวดภาษี จัดสรรร้อยละ 49.87 ของรายรับรวมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองลงมาคือหมวดภาษี จัดสรร ร้อยละ 49.17 ของรายรับรวมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกนั้นเป็นรายรับจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบด้วย หมวดภาษี อากร ร้อยละ 0.07 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส ร้อยละ 0.15 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.46 และหมวด รายได้เบ็ดเตล็ดร้อยละ 0.28 ของรายรับรวมทั้งสิ้น ดังนั้นจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ยังต้องอาศัยรายได้จากการอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นจำนวนมาก

ด้านรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีรายจ่ายในงบกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.92 ของรายจ่ายรวมทั้งสิ้น รองลงมาคือรายจ่ายในงบบุคลากร 33.03 งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน จะเห็นได้ว่ารายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดส่วนใหญ่ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นรายจ่ายหมวดงบกลาง ซึ่งก็คือรายจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิกุลและเอดส์ และรายจ่ายงบบุคลากร ดังนั้นจึงทำให้งบสำหรับดำเนินการเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีสัดส่วนที่น้อย

ผลการวิเคราะห์งบรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีรายรับรวมทั้งสิ้น 49,190,322.46 บาท และมีรายจ่ายรวม ทั้งสิ้น 9.24 บาท จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด มีรายรับมากกว่ารายจ่าย ทำให้สถานะ ทางการเงินการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคงเป็นที่ น่าเชื่อถือ และสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ รายรับของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดส่วนใหญ่มาจากรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายได้ ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งรายได้ที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดจึงจำเป็นต้องนำเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ด้วย

ปัญหาอุปสรรค

1. การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาลน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนเนื่องจากปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนมีจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ควรเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มรายได้จัดเก็บเองให้มากกว่านี้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ต้องประเมินวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไป ปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารงบประมาณในปีต่อไป เพื่อป้องกันมิให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องประสบปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เพียงพอและขาดวินัยการเงินการคลัง ต้องมีมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารทราบ เพื่อการบริหารงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน